

‘บอนันซ่า’ เปิดโครงการบ้านเดี่ยวสุดหรู ‘โมเมนโต้ เขาใหญ่’ ในแนวคิด Live the Moment บนแปลง สวยที่สุดของเขาใหญ่ เจาะตลาดครอบครัวรุ่นใหม่ ฐานะดี

- บอนันซ่า เขาใหญ่ ผุดโครงการพันธุ์พันธุ์ “โมเมนโต้ บาย เดอะ บอนันซ่า (Momento by The Bonanza)” ภายใต้แนวคิด Live the Moment เปิดตัวบ้านเดี่ยวสุดหรูบนที่ดินแปลงสวยที่สุดของเขาใหญ่ ขนาด 200-400 ตารางวา กับ 4 แบบบ้าน แคมป์โอ สเตลโล ลูน่า โซ และ มอนทานาโน่ พื้นที่ใช้สอยขนาด 262-400 ตารางเมตร ตกแต่งครบครัน ในราคาเริ่มต้น 14.5-22 ล้านบาท เจาะกลุ่มครอบครัวรุ่นใหม่ฐานะดีที่ต้องการบ้านพักตากอากาศเพื่อพักผ่อนในท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมมอบส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 10% ในช่วงเปิดตัว มั่นใจกำลังซื้อ ตั้งเป้าปิดการขาย 50% ของเฟสแรกภายในสิ้นปีนี้



นายสงกรานต์ เตชะณรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจบอนันซ่า เขาใหญ่ เปิดเผยว่า ในฐานะผู้บุกเบิกพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนเขาใหญ่ ชื่อบอนันซ่าได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้พักอาศัย ให้เป็นโครงการที่พักอาศัยและบ้านพักตากอากาศครบวงจรบนพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ด้วยศักยภาพด้านความแข็งแกร่งของแบรนด์ ประกอบกับชื่อเสียงของเขาใหญ่ที่มีจุดเด่นที่ความสงบ สดุก และสะดวกสบาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการเลือกซื้อบ้านหลังที่ 2 เพื่อการพักผ่อน เราจึงได้วิจัยตลาดและมองเห็นว่ากำลังซื้อปัจจุบันมาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 35-50 ปี ซึ่งต้องการบ้านพักตากอากาศที่ดีที่สุดสำหรับการใช้เวลาของครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกเล็กหรือกำลังวางแผนมีลูก จะให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้สัมผัสธรรมชาติ มีวิธีการเล่นอย่างอิสระ เพื่อส่งผลต่อพัฒนาการที่รอบด้านในอนาคต นอกจากนี้ยังต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ขนาดพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง ใกล้เคียงธรรมชาติ ปลอดภัย และราคาสมเหตุสมผล

“โมเมนโต้ บาย เดอะ บอนันซ่า จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด Live the Moment บ้านที่ทุกคนอยากใช้เวลาเพื่อเติมเต็มความสุขร่วมกัน ผังโครงการจึงออกแบบให้แต่ละส่วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพื่อเติมเต็มกับธรรมชาติ และเติมเต็มความสุขกับกิจกรรมของครอบครัว ซึ่งนอกจากการสร้างบ้านอย่างพิถีพิถันแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับช่วงเวลาดีๆ ท่ามกลางธรรมชาติของลูก้าและคนที่รัก โดยมี 3 ช่วงเวลาสำคัญ อันเป็นที่มาของทัศนียภาพและ

แบบบ้าน คือ ช่วงเวลาที่ไถ่ใกล้ชีวิตธรรมชาติ (natural moment) ช่วงเวลาแห่งการอยู่ร่วมกัน (together moment) และช่วงเวลาที่เติมเต็มจินตนาการและความฝันของวัยเด็ก (childhood moment) อาทิ การนอนดูดาวฟังนิทาน ก่อนนอนในห้องใต้หลังคา การตั้งเต็นท์นอนบนดาดฟ้าเปลี่ยนบรรยากาศ การว่ายน้ำท่ามกลางขุนเขา การพายเรือ แคนู ขี่ม้า และอีกมากมาย”

โครงการโมเมนโต้ บาย เดอะ โบนันซ่า ตั้งบนที่ดินแปลงสวยที่สุดของโบนันซ่า ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ Modern Contemporary ใช้วัสดุประหยัดพลังงานและง่ายต่อการดูแลรักษา เพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศที่โปร่งสบาย ต้อนรับความสดชื่นของธรรมชาติเขาใหญ่ได้อย่างเต็มที่ ทุกแบบบ้านสามารถสัมผัสวิวที่ดีที่สุดจากหน้าต่างบานกว้าง 360 องศา โดยเฉพาะแบบและฟังก์ชันการใช้งานที่เติมเต็มความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว อาทิ ห้องใต้หลังคา หอดูดาว บ้านต้นไม้ การใช้คานสแปนหรือคานที่ยาวถึง 8 เมตรเพื่อลดการใช้เสา ทำให้พื้นที่ใช้สอยในบ้านกว้างขึ้น นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะสร้างบ้านต้นไม้หรือหอดูดาวสำหรับส่วนกลางเพื่อเติมเต็มความฝันหรือจินตนาการ และสร้างช่วงเวลาของวัยเด็กที่น่าจดจำยิ่งขึ้น

โครงการโมเมนโต้ บาย เดอะ โบนันซ่า มีมูลค่าโครงการ 975 ล้านบาท พื้นที่ 75 ไร่ แบ่งเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรกมีทั้งหมด 37 แปลง ขนาดที่ดินตั้งแต่ 200 ตารางวาขึ้นไป มีบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน 4 แบบหลักให้เลือกได้แก่ แคมป์ไอ สเตลโล ลูน่า โซ และ มอนทานโน พื้นที่ใช้สอย 262 – 400 ตารางเมตร ทุกหลังตกแต่งครบครัน ราคาเริ่มต้นที่ 14.5-22 ล้านบาท บนพื้นที่ 200-400 ตารางวา โดยเฟสแรก Lago มีทะเลสาบสาธารณะพื้นที่กว่า 10 ไร่ และเฟส 2 Parco แวดล้อมไปด้วยสวนร่มรื่นขนาดใหญ่รอบโครงการ พร้อม Jogging Track ยาวกว่า 5 กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติ ภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย อาทิ คลับเฮาส์ สระว่ายน้ำ พื้นที่สวนส่วนกลาง อินเทอร์เน็ต ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานด้วยกล้องวงจรปิด CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง

แบบบ้านมีให้เลือกทั้งหมด 4 แบบ แต่ละแบบจะเน้นฟังก์ชันเฉพาะเพื่อเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัว และเน้นพื้นที่ส่วนกลางให้มีพื้นที่กว้างขึ้นเพื่อกิจกรรมของทุกคนในครอบครัว แบบแรก Campio แคมป์ไอ: บ้านที่เพิ่มพื้นที่ใช้สอยเปิดกว้างบนดาดฟ้า เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวตั้งแคมป์ กางเต็นท์นอนบนดาดฟ้าได้ แบบที่สอง Stello สเตลโล: เพิ่มฟังก์ชันห้องใต้หลังคา ใวนอนนับดาว แบบที่สาม Lunasole ลูน่าโซล: ออกแบบให้รับแสงจันทร์และแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ สามารถทำกิจกรรมครอบครัวร่วมกันได้อย่างมีความสุข และแบบสุดท้าย Montano มอนทานโน: มีฟังก์ชันเปิดรับวิวภูเขาได้อย่างเต็มตา

“ลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกซื้อโครงการ โมเมนโต้ บาย เดอะ โบนันซ่า ยังจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ภายใต้อาณาจักรโบนันซ่า ซึ่งเพียบพร้อมด้วยกิจกรรมสันทนาการและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับทุกคนในครอบครัว ซึ่งไม่สามารถหาได้จากโครงการอื่นๆ สำหรับช่วงเปิดตัวโครงการ เราได้เตรียมข้อเสนอพิเศษด้วยราคาเริ่มต้นที่ 14.5 ล้านบาท และมีส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 10% โดยได้ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 50% ของเฟสแรกภายในสิ้นปีนี้ และคาดว่าจะเหลืออีก 50% น่าจะขายหมดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 จากนั้นจึงจะเริ่มเฟสที่ 2 ในช่วงกลางปี 2556 ต่อไป”

นายสงกรานต์ กล่าวทิ้งท้าย